

Tập huấn kĩ năng PCCC và thoát hiểm, thoát nạn cho CBGVNV và HS khối giáo dục thường Cự Khối năm học 2024-2025

Thực hiện công văn số 2516/UBND-CA ngày 17/10/2024 của UBND Quận Long Biên, sáng ngày 27/10/2024, UBND phường Cự Khối đã phối hợp với khối giáo dục thường Cự Khối tổ chức buổi Tuyên truyền, tập huấn kĩ năng PCCC và thoát hiểm, thoát nạn cho CBGVNV và HS của khối giáo dục thường Cự Khối



Hình ảnh: Báo cáo viên chia sẻ các nội dung về phòng cháy chữa cháy

Tham dự buổi tập huấn có đ/c Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường Cự Khối, đ/c Phạm Thị Thùy Dung – Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Cự Khối, đ/c Nguyễn Ngọc Minh – Trung tá, trưởng Công an phường Cự Khối. Tham dự buổi tập huấn cùng CBGVNV, HS khối giáo dục còn có lực lượng quân sự, đại diện CMHS các nhà trường.

Báo cáo viên tại buổi tuyên truyền: Thượng úy Lê Việt Linh - Tuyên truyền viên, Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an TP Hà Nội

Tại buổi tập huấn, đồng chí báo cáo viên đã hướng dẫn các kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng di chuyển trong tình huống khẩn cấp; các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng; và đặc biệt là kỹ năng cứu người trong các tình huống cứu hộ cứu nạn nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về PCCC cho cho cán bộ, giáo viên các nhà trường. Từ đó phát huy tính chủ động trong việc phòng cháy chữa cháy, tham gia giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ cháy nổ khi xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Sau phân lý thuyết, các cán bộ chiến sĩ, giáo viên, nhân viên của các nhà trường đã di chuyển về Trường Tiểu học Cự Khôi và cùng các con học sinh đã trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy áp dụng kiến thức đã học vào tình huống mô phỏng thực tế, qua đó giúp CB,GV,NV, HS nâng cao kỹ năng xử lý nhanh trong tình huống nguy cấp, rèn luyện khả năng làm việc nhóm và ứng phó linh hoạt.

Chúc cho công tác PCCC của mọi người dân trên cả nước được đảm bảo, ý thức của mọi người dân về PCCC được nâng cao để không xảy ra những hoàn cảnh thương tâm.

Người viết: Mai Thị Thanh Nga

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI TẬP HUẤN PCCC, THOÁT NẠN, THOÁT HIỂM



